

Số: 20 /BC - LM

Bắc Giang, ngày 21 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác 6 tháng đầu năm - Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác năm 2023;

Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, như sau.

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH KINH TẾ TẬP THỂ CỦA TỈNH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ

1. Tổ hợp tác (THT)

Tổ hợp tác (THT): Toàn tỉnh hiện còn 122 THT, hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực như THT chăn nuôi, dịch vụ nước nông nghiệp, THT phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, THT nuôi ong, THT rau an toàn, THT vệ sinh môi trường... Các THT hoạt động chủ yếu là giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, đời sống như trao đổi kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ về bơm nước, làm đất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, cung cấp thông tin và tiêu thụ sản phẩm. Thực tế hiện nay, số lượng và loại hình tổ hợp tác cụ thể ở các địa phương không được thống kê đầy đủ, do phần lớn các tổ hợp tác này không thực hiện đăng ký hoạt động với chính quyền cơ sở.

2. Hợp tác xã (HTX), Liên hiệp HTX (LHHTX)

a) HTX

Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 45 HTX thành lập mới trong các lĩnh vực, (trong đó: lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 31 HTX; lĩnh vực phi nông nghiệp là 14 HTX). Nâng tổng số HTX trên địa bàn tỉnh tính đến 31/5/2023 là 1.062 HTX, trong đó:

+ Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản là 697 HTX.

+ Lĩnh vực phi nông nghiệp là 345 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân là 20 Quỹ. Tổng vốn điều lệ của các HTX là 2.655 tỷ đồng và số thành viên tham gia HTX là 35.612 người.

Qua đánh giá phân loại trong tổng số HTX có khoảng 35,3% HTX hoạt động khá, hiệu quả; 55% HTX xếp loại trung bình và 9,7% HTX hoạt động yếu kém.

Đánh giá cụ thể trong các lĩnh vực như sau:

*** HTX lĩnh vực nông nghiệp**

Toàn tỉnh hiện có 697 HTX nông, lâm nghiệp và HTX thủy sản với tổng vốn điều lệ là 1.328,723 tỷ đồng và 11.143 thành viên, chiếm số lượng lớn trong tổng số

HTX toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm có 31 HTX được thành lập mới. Hoạt động của các HTX lĩnh vực nông nghiệp đã và đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề, dịch vụ, sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, theo chuỗi và liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. Các hoạt động chính như: sản xuất rau an toàn, thịt sạch, sản phẩm dược liệu, mật ong, gà đồi Yên Thế, tương, vải, dưa, thanh long ruột đỏ, dưa chuột bao tử, dưa lưới, rau cần ... Về hoạt động, bên cạnh các dịch vụ truyền thống (trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng vật tư, tiêu thụ nông sản; làm đất; thủy nông; chuyển giao khoa học kỹ thuật...) nhiều HTX đã tích cực mở rộng sang các ngành nghề dịch vụ đa dạng thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp (vệ sinh môi trường; tín dụng nội bộ; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất cao thuốc, cao dược liệu, sản xuất tinh dầu, sản xuất bột thảo dược, chế biến các sản phẩm từ thịt, như giò, xúc xích...). Ngày càng có nhiều HTX tổ chức liên kết với các doanh nghiệp sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn tạo ra các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ bền vững. Các HTX chăn nuôi, thủy sản tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao chất lượng chăn nuôi, con đặc sản có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường như: Đông trùng hạ thảo, sâm, thỏ, vịt trời, ba ba, cá giống, hươu, lợn rừng, dê, bò, ngựa bạch... Các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã góp phần tích cực vào việc sản xuất nông nghiệp hàng hoá, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Tiêu biểu như: HTX rau sạch Yên Dũng, HTX nông nghiệp Phú Thịnh (Yên Dũng); HTX sản xuất và tiêu thụ Sâm Nam Núi Đảnh, HTX nông nghiệp Huyền Trang Ngọc Lý, HTX vải sớm Phúc Hòa, HTX măng lục trúc Lâm Sinh Ngọc Châu (Tân Yên); HTX Lục Ngạn Xanh, HTX nông nghiệp Thanh Hải (Lục Ngạn); HTX nông nghiệp thanh niên Lục Nam (Lục Nam); HTX nông nghiệp hữu cơ Bình Minh (Hiệp Hòa)...

* HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Tính đến nay có 345 HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp với 1.3260,277 tỷ đồng và 3.196 thành viên, 6 tháng đầu năm có 14 HTX thành lập mới. Các HTX chủ yếu tập trung số lượng cao ở các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng; thương mại, vận tải... Các HTX phi nông nghiệp hoạt động đa dạng các ngành nghề, dịch vụ với chất lượng ngày càng cao nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu. Cụ thể:

HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng: Có 126 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng số vốn điều lệ là 438.801 tỷ đồng thu hút trên 1.275 thành viên tham gia. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do nguồn lực thấp lại phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp, khó khăn tiếp cận vay vốn tín dụng, thiếu vốn để đầu tư nâng cấp trang thiết bị máy móc... từ đầu năm đến nay các HTX đã phục hồi mạnh mẽ, kết nối lại được các đối tác. Các HTX sản xuất hàng thủ công truyền thống trong các làng nghề tiếp tục được khôi phục và phát triển, hoạt động hiệu quả hơn, sản phẩm của các HTX đã được thị trường trong và ngoài nước chấp nhận, giải quyết việc làm cho thành viên và tăng thu nhập cho người lao động. Nhiều sản phẩm của HTX đã được người tiêu dùng ưa chuộng và đã trở thành đặc sản chất lượng cao của Bắc Giang, như: Mỳ Chũ ăn kiêng; Bánh Quế ông Phú; bún khô Đa Mai; rượu Vân Hương; Bánh Đa Kê; mỳ Chũ; chè xanh Bản Ven; trà cà gai leo; trà hoa vàng, các loại dầu thực vật, kẹo lạc, các loại cao dược liệu Điển hình một số HTX như: HTX Thịnh Lâm Phát, HTX sản xuất chế biến vôi Ngân Hồng (Yên Thế); HTX sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Nam Thế (Lục Ngạn); HTX dược liệu Khánh Hoa (Việt Yên); HTX tiểu thủ công nghiệp thương binh xã Việt Lập, HTX Hưng Phú, HTX Núi Ông Vệ (Tân Yên)...

HTX trong lĩnh vực vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải: Có 32 HTX với tổng vốn điều lệ 152,943 tỷ đồng và 274 thành viên tham gia. Các HTX vận tải đã hoạt động mạnh mẽ trở lại do nhu cầu đi lại của người dân rất lớn. Quy mô các HTX còn chưa lớn song bộ máy gọn nhẹ, hoạt động năng động, bước đầu đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của thành viên thông qua việc góp vốn, tổ chức các hoạt động tập huấn nghiệp vụ và các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải cho người điều hành, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe. Tiêu biểu như HTX giao thông vận tải Yên Thế (Yên Thế); HTX vận tải Nội Thành (thành phố Bắc Giang)...

HTX trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và kinh doanh chợ: Có 79 HTX trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và chợ với tổng vốn điều lệ là 349,930 tỷ đồng và 648 thành viên. Do có phương án sản xuất kinh doanh tốt và được đầu tư vốn lớn nên các HTX này hoạt động khá hiệu quả và ổn định đóng góp tích cực vào ngân sách hàng năm của tỉnh nhất là mô hình HTX quản lý chợ và một số HTX xuất khẩu nông sản, thực phẩm. Điển hình như HTX thương mại và dịch vụ chợ Đa Mai, HTX sản xuất, thương mại và dịch vụ Organic (TP Bắc Giang); HTX dịch vụ du lịch Hồ Cẩm Sơn (Lục Ngạn); HTX Như Hoa, Việt Yên; HTX chợ An Châu VCCU, HTX thương mại dịch vụ Tân Thành, Sơn Động...

HTX trong lĩnh vực vệ sinh môi trường và lĩnh vực khác: Có 108 HTX với tổng số vốn điều lệ 312,077 tỷ đồng và 999 thành viên tham gia. Hàng năm các HTX được tỉnh và các huyện, thành phố quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện hoạt động như hỗ trợ trang bị các xe chuyên dụng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải... Các HTX này thu gom rác thải tại một số các vùng nông thôn và các thị trấn thuộc các huyện đã góp phần giảm thiểu đáng kể tình trạng ô nhiễm môi trường. Tiêu biểu như: HTX vệ sinh môi trường Tiên Phong, Yên Dũng; HTX môi trường Phong Vân HTX vệ sinh môi trường Tân Minh Tiến, Lục Ngạn; HTX môi trường xanh Nga Sơn, Hiệp Hòa..

* Quỹ tín dụng nhân dân

Có 20 Quỹ tín dụng nhân dân (trong đó 19 QTDND hoạt động an toàn và hiệu quả, riêng QTDND phường Thọ Xương hoạt động yếu kém đang được kiểm soát đặc biệt từ năm 2015). Tổng số thành viên là 27.000 thành viên, tổng số vốn hoạt động là 3.300 tỷ đồng, tổng vốn huy động 2.800 tỷ đồng, vốn điều lệ 107 tỷ đồng, dư nợ 2.900 tỷ đồng. Hoạt động của các QTDND trong tỉnh đã góp phần làm giảm tình trạng cho vay nặng lãi tại các địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn nông thôn, giúp các địa phương ổn định tình hình kinh tế - xã hội... Cơ bản các Quỹ đều hoạt động hiệu quả điển hình trong lĩnh vực này là Quỹ Tín dụng nhân dân Chủ, Quỹ TDND xã Quý Sơn, Lục Ngạn; Quỹ TDND xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang; Quỹ TDND xã Việt Ngọc, Tân Yên...

b) Liên hiệp HTX

Toàn tỉnh có 04 liên hiệp HTX lĩnh vực nông nghiệp, với 24 HTX thành viên tham gia. Có 02 liên hiệp HTX đang hoạt động cầm chừng (*liên hiệp HTX dùng nước kênh Y2 và Liên hiệp HTX hữu cơ Hiệp Hòa*) và 02 Liên hiệp HTX đã tạm ngừng hoạt động (*liên hiệp HTX cưu chiến binh sông cầu, Liên hiệp HTX Hà Bắc*).

3. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Sáu tháng đầu năm số lượng HTX thành lập mới tiếp tục duy trì ở mức cao. Các HTX thành lập mới cơ bản tuân thủ quy định, nguyên tắc của Luật HTX năm 2012 và

xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong sản xuất kinh doanh. Các HTX thành lập mới phát triển đa dạng trong các lĩnh vực, các địa bàn, đáp ứng nhu cầu của thành viên và phù hợp xu thế phát triển chung của xã hội..

Các HTX ngày càng được củng cố về tổ chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ giữa thành viên với HTX gắn kết hơn. Hoạt động của các HTX được đổi mới, thiết thực gắn với lợi ích của các thành viên. Phần lớn HTX có mục tiêu, kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể. Nhiều HTX, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã làm tốt vai trò liên kết nông dân với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, hiệu quả cao. Các HTX lĩnh vực phi nông nghiệp cũng tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chủ động tìm kiếm hướng đi mới, cạnh tranh lành mạnh với các loại hình doanh nghiệp khác, thích hợp để duy trì ổn định, tạo đà phát triển đi lên. Quỹ tín dụng nhân dân tiếp tục phát huy tốt vai trò quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, thể hiện rõ trong hoạt động cung cấp tín dụng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây được xem là một kênh dẫn vốn quan trọng trực tiếp huy động vốn và cho vay các hộ nông dân để sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi ngành nghề, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

Sáu tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn, tình hình thiếu điện cục bộ còn xảy ra; vẫn còn tình trạng một số HTX chưa thực hiện nghiêm túc quy định của Luật HTX 2012 và các văn bản liên quan, vì vậy khó tiếp cận được các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh nhất là về đất đai, vốn, khoa học công nghệ, đầu tư hạ tầng, ... Hoạt động của các HTX còn thiếu với nhau, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh tế, xã hội và tổ chức. Các hoạt động liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh doanh giữa các HTX với nhau còn ít, nội dung chưa phong phú.

Một số HTX do dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động của HTX, không thể phục hồi được; nhiều HTX khi hoạt động trở lại có khó khăn về nguồn vốn để cải tạo cơ sở vật chất và tái đầu tư; do ảnh hưởng của thời tiết bất thường, một số HTX sản xuất nông nghiệp thất thu, ảnh hưởng đến nguồn vốn quay vòng sản xuất. Công tác liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa HTX sản xuất với đơn vị bao tiêu chưa được chặt chẽ, liên kết chưa bền vững (công tác thanh toán công nợ còn chậm; kỹ thuật sản xuất của một số HTX chưa đáp ứng theo yêu cầu của đơn vị bao tiêu sản phẩm; vẫn bị ép giá...).

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan: Nguồn lực của các HTX còn hạn chế, nhiều HTX chưa chủ động xây dựng được quy trình, hệ thống liên kết bền vững từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ nên lúng túng; chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho KTTT, HTX nhiều nhưng dàn trải, phân tán, thiếu nguồn lực thực hiện, một số chính sách không có tính khả thi và hiệu quả không lớn. Bản thân các HTX chưa đáp ứng đủ tiêu chí để được hưởng cơ chế chính sách, còn thiếu năng động, chưa tự đổi mới, một số HTX còn trông chờ ỷ lại hoặc khi tiếp cận thì chưa phát huy tốt các nguồn hỗ trợ của nhà nước, địa phương, dẫn đến hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN MINH HTX TỈNH

1. Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, BCD phát triển kinh tế tập thể; công tác tổ chức các hội nghị

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã triển khai tốt nhiệm vụ được phân công. Thường xuyên phối hợp với cơ

quan thường trực BCD phát triển KTTT các huyện, thành phố và thống nhất với Sở Kế hoạch Đầu tư (cơ quan thường trực BCD tỉnh) tổng hợp, cập nhật những biến động về tình hình phát triển kinh tế tập thể, như số lượng HTX thành lập mới, số HTX giải thể, ngừng hoạt động, bổ sung đăng ký... cũng như là tình hình hoạt động của các HTX.

Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể như: Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Bắc Giang xây dựng các tin, bài tập trung tuyên truyền, triển khai Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ VI.....

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang lần thứ 7, khoá VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng kết công tác hoạt động của Ban Chấp hành năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;

Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động thành viên năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng thời tổ chức ký giao ước thi đua năm 2023 cho các đơn vị trong khối thi đua HTX.

Tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm 77 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4/2023.

2. Công tác tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

- Công tác triển khai, thực hiện đề án:

+ Đề án “Hỗ trợ phát triển mô hình Hợp tác xã ứng dụng công nghệ 4.0 trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và mô hình Hợp tác xã nông nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2021-2025”: xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023; phối hợp Sở tài chính bổ sung hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán hỗ trợ HTX; tổ chức lớp bồi dưỡng tập huấn cho HTX; hướng dẫn 5 HTX 4.0 cập nhật cơ sở dữ liệu vào phần mềm APP (phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX); hướng dẫn 03 HTX ứng dụng CNC xây dựng phương án và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2023-2025; hướng dẫn thủ tục mua sắm máy móc cho các HTX nhận hỗ trợ, đã có 03 HTX (HTX NN Thanh Hải, HTX NN CNC Xuân Trường, HTX rau sạch YD) lựa chọn được máy móc cần mua và đang tiến hành các thủ tục mua sắm theo quy định.

+ Đề án “Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả hoạt động kế toán, kiểm toán trong các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030”: xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2023 của đề án; tổng hợp nhu cầu tham gia đề án của các HTX do UBND các huyện, thành phố phối hợp gửi; lựa chọn các HTX tham gia thực hiện. Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng hoạt động kế toán cho các HTX tham gia và các HTX có nhu cầu. Tiếp tục phối hợp phòng chuyên quản Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn Liên ngành Thủ tục thanh, quyết toán nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ thực hiện Đề án.

3. Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong phát triển KTTT

Phối hợp với Tỉnh đoàn thanh niên xây dựng chương trình phối hợp và tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền, phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2023-2025.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát, nắm tình hình hoạt động một số HTX trên địa bàn huyện Yên Thế, nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền trong thời gian tới; Hội Khuyến học tỉnh xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn 2023-2030; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang giới thiệu giám đốc và các thành viên HTX tham gia hoạt động Hội và tham dự Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh triển khai nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng và duy trì Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023. Phối hợp Báo Bắc Giang tuyên truyền về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tại các HTX; ký kết chương trình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh giai đoạn 2023-2030.

Ngoài ra, thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin với cơ quan báo, đài địa phương và trung ương, tuyên truyền về KTTT trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Báo Bắc Giang tuyên truyền về ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4; thường xuyên phối hợp với các sở, ban ngành đoàn thể trong công tác xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ HTX, công tác xúc tiến thương mại, công tác bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX.

4. Công tác tuyên truyền, vận động phát triển HTX, LHHTX, THT và công tác phát triển thành viên

Công tác phát triển HTX, đơn vị thành viên: từ đầu năm đến 31/5/2023 đã có 45 HTX thành lập mới (*đạt vượt kế hoạch đề ra của 6 tháng đầu năm*), trong đó có 31 HTX lĩnh vực nông nghiệp, 14 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong 6 tháng đầu năm có 07 HTX bổ sung thông tin địa điểm trụ sở, người đại diện theo pháp luật của HTX, ngành nghề kinh doanh.

Bằng nhiều hình thức, tuyên truyền vận động các HTX, các tổ chức kinh tế khác tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh, đến nay tiếp tục có 23 đơn vị đã có đơn xin tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh chuẩn bị tổ chức kết nạp cuối tháng 6. Tổng số đơn vị tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh đến nay là 434 đơn vị, trong đó 416 thành viên chính thức, 18 thành viên liên kết.

4. Triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế hợp tác, HTX

a) Công tác đào tạo, bồi dưỡng: Xây dựng và ban hành Kế hoạch bồi dưỡng tập huấn nguồn nhân lực HTX, sáng lập viên chuẩn bị thành lập HTX năm 2023. Cụ thể, đã tổ chức 06 lớp bồi dưỡng tập huấn với 374 học viên tham gia đã đạt kết quả tốt và đi thăm tình bạn các HTX có mô hình kinh tế làm ăn hiệu quả. Hiện nay đang tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng theo kế hoạch đã xây dựng.

b) Hoạt động hỗ trợ vốn: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bắc Giang năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức quản lý và sử dụng nguồn vốn Quỹ theo quy định và đảm bảo phát huy hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các dự án sau khi vay vốn. Tổng nguồn vốn Quỹ đến 15/6/2023 là 19.993 triệu đồng; tổng số dự án đang vay 49 dự án với số tiền 16.909 triệu đồng.

Về công tác sắp xếp tổ chức lại hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45/2021/NĐ-CP: Thực hiện Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh về ban hành Đề án sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Liên minh HTX tỉnh tích cực chủ động tham mưu và phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 07/4/2023 về việc sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 687/QĐ-UBND ngày 11/5/2023

về việc bổ nhiệm Chủ tịch Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang và Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 24/5/2023 về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Bắc Giang. Hiện nay, Thường trực Liên minh HTX tỉnh đã thống nhất về các phương án nhân sự Giám đốc Quỹ và kiểm soát viên, thống nhất chủ trương về nhân sự cơ quan điều hành Quỹ; Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh đã ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc Quỹ và Kiểm soát viên. Hiện đang tiếp tục chỉ đạo các bộ phận tham mưu hoàn thiện các văn bản điều hành hoạt động cụ thể của Quỹ thời gian tới.

- Vốn Quỹ quốc gia về việc làm: Phối hợp Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục theo dõi, quản lý nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm đảm bảo hiệu quả. Kết quả, thực hiện giải ngân 100% nguồn vốn được giao, không có dự án nợ xấu.

c) Công tác quản trị phần mềm hệ thống thông tin KTTT: tiếp tục cập nhật, bổ sung biến động về cơ sở dữ liệu KTTT trên Hệ thống thông tin KTTT tỉnh Bắc Giang; đăng tin, bài được phê duyệt liên quan tình hình KTTT, HTX; Quản trị, duy trì hoạt động ổn định phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể tỉnh Bắc Giang.

d) Hoạt động xúc tiến thương mại: Phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Sơn La hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi giúp HTX được liệu Thiện Tâm Yên Thế, huyện Yên Thế khai trương gian hàng trưng bày quảng bá, giới thiệu và phân phối sản phẩm của HTX tại tỉnh Sơn La; Đến nay đã tiêu thụ hàng nghìn sản phẩm cao được liệu các loại; bên cạnh đó, thông qua gian hàng phân phối sản phẩm đã từng bước triển khai đưa các sản phẩm OCOP của HTX tỉnh Bắc Giang tiêu thụ tại thị trường TP Sơn La như các loại dầu lạc, dầu mè; gà đồi Yên Thế, các loại giò, chả, xúc xích gà; chè xanh Bản ven... bước đầu đã được thị trường đón nhận.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đoàn công tác tham dự Hội chợ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Từ ngày 04-09/7/2023), dự kiến 6 HTX làm đầu mối tổng hợp đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của các HTX tỉnh Bắc Giang đi trưng bày, quảng bá tại Hội chợ.

Tổ chức 05 HTX ứng dụng công nghệ 4.0 tham gia xúc tiến thương mại tại Hà Nội và Đà Nẵng.

5. Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm năm 2023. Từng bước đã triển khai các thủ tục về nhân sự; mở tài khoản, cài đặt chữ ký số, cài phần mềm kế toán, đăng ký mã số thuế... Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng nhân sự; ký kết 04 hợp đồng lao động và phân công thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và xây dựng dự thảo Quy chế quản lý tài sản công cụ, dụng cụ của Trung tâm. Hoàn thiện các thủ tục với Kho bạc, bảo hiểm, thuế, mua sắm tài sản và công cụ, dụng cụ phục vụ các hoạt động của Trung tâm ...

Tổ chức cho một số HTX đi khảo sát các sản phẩm và làm việc với Siêu thị M-Market LGG để tiến tới ký kết hợp đồng liên kết đưa các sản phẩm của HTX vào Siêu thị M-Market LGG.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm về xúc tiến thương mại, liên doanh, liên kết tại Trung tâm hỗ trợ HTX tỉnh Bắc Ninh, TP Hà Nội, TP Hải Phòng.

Tham mưu triển khai đến các đơn vị thành viên, rà soát, lựa chọn và tổng hợp 06 đề án với tổng vốn đầu tư 4,29 tỷ đồng của các HTX có nội dung hoạt động, ngành,

ngành sản xuất thuộc đối tượng được hưởng chính sách khuyến công, đề nghị hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia năm 2024. Khảo sát các HTX sản xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh để kết nối cung cấp các loại rau, củ, quả cho Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Green Farm, Hà Nội. Tiếp tục tuyên truyền về kinh tế tập thể, hỗ trợ, quảng bá, giới thiệu sản phẩm HTX, thông tin về HTX trên địa bàn tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua báo, website, mạng xã hội.... Phối hợp với Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư, Liên minh HTX Việt Nam, kết nối một số doanh nghiệp với HTX nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân, Lục Ngạn tiêu thụ và xuất khẩu Vải thiều Lục Ngạn sang thị trường Châu Âu, tuy nhiên do yêu cầu về tiêu chuẩn cao và chi phí lớn nên HTX ưu tiên cho thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc.

6. Công tác điều tra khảo sát: Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-LMHTXVN ngày 24/02/2022 về việc tổ chức hiện hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của các HTX đối với cấp uỷ, chính quyền địa phương năm 2023. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức Hội nghị tuyên truyền và trực tiếp hướng dẫn khảo sát chỉ số hài lòng cấp tỉnh đối với các HTX trên địa bàn tỉnh. Kết quả có 9/10 huyện thành phố tổ chức hội nghị hướng dẫn khảo sát Chỉ số hài lòng cấp tỉnh năm 2022. *(Riêng huyện Yên Thế sau khi tham gia tập huấn, hướng dẫn chỉ số hài lòng do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức đã trực tiếp, hướng dẫn các HTX trên địa bàn huyện thực hiện khảo sát không cần phải tổ chức hội nghị)*. Kết quả khảo sát đến ngày 15/5/2023 có **568/568** HTX tham gia khảo sát đạt và vượt kế hoạch.

7. Công tác kiểm tra

Ủy ban kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị thành viên năm 2023, tập trung vào những đơn vị mới thành lập để kiểm tra, giúp đỡ các đơn vị hoạt động theo đúng Luật HTX năm 2012 và các đơn vị đang hoạt động. Tham mưu văn bản gửi UBND huyện Yên Dũng về việc tạo điều kiện cho thành viên HTX dịch vụ tổng hợp và sản xuất nông Lúa Vàng huyện Yên Dũng.

8. Công tác thi đua khen thưởng: Với vai trò là Trưởng khối thi đua các HTX, Liên minh HTX tỉnh đã phát động thi đua đầu năm và ký giao ước thi đua cho Khối HTX. Phát động và hướng dẫn đăng ký thi đua đến tất cả các HTX trên địa bàn tỉnh và cán bộ, viên chức cơ quan. Đăng ký thi đua với Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, Ban Thi đua khen thưởng Liên minh HTX Việt Nam, Khối thi đua các tổ chức hội cấp tỉnh số 1, Công an tỉnh... Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, đến nay đã có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 01 cá nhân thuộc Liên minh HTX tỉnh.

9. Một số công tác khác: Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao như: Kế hoạch xúc tiến thương mại, kế hoạch bồi dưỡng tập huấn, kế hoạch kiểm tra, kế hoạch điều tra khảo sát, các kế hoạch triển khai đề án, kế hoạch chuyển đổi Quỹ; kế hoạch thi đua khen thưởng; kế hoạch triển khai các hoạt động của Trung tâm Tổ chức đoàn công tác đi thăm và động viên các HTX tổ chức triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh sau tết Nguyên Đán. Liên minh HTX tỉnh cùng với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại một số HTX trên địa bàn tỉnh phục vụ thẩm tra Dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đào tạo đối với thành viên, người lao động kinh tế tập thể và hỗ trợ đưa người lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025. Tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo thảo Luật Đất đai (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang; Công đoàn tổ chức thành

công Đại hội Công đoàn Liên minh HTX tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 bầu BCH Công đoàn khoá mới; Lãnh đạo tham dự và chỉ đạo đại hội nhiệm kỳ, thường niên của một số HTX.... Vận động cán bộ Công chức, viên chức ủng hộ Tết vì người nghèo xuân Quý Mão 2023 và ủng hộ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Xyria khắc phục thảm hoạ động đất với số tiền là **5,3 triệu đồng**; Quản trị, duy trì hoạt động ổn định Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử BG Office... Ngoài ra thực hiện tốt các nhiệm vụ khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

9. Đánh giá chung

** Những kết quả đạt được*

Với vai trò là thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, Liên minh HTX tỉnh tích cực chủ động trong công tác phối hợp, tham mưu với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của BCĐ; duy trì mối liên hệ với BCĐ các huyện, thành phố để cập nhật, bổ sung số liệu về KTTT. 6 tháng đầu năm trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn rất nhiều khó khăn, tình hình kinh tế của tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi, có khởi sắc; Cùng với đó lĩnh vực kinh tế tập thể phục hồi mạnh mẽ, số lượng các HTX thành lập mới vẫn duy trì ở mức cao, các huyện, thành phố ngày càng có nhiều mô hình HTX hoạt động bài bản, hiệu quả, sáng tạo nhiều sản phẩm mới từ các sản phẩm truyền thống của tỉnh. Công tác tuyên truyền, vận động tham gia thành viên Liên minh HTX tỉnh tiếp tục được quan tâm hơn, số lượng các đơn vị tham gia thành viên tăng.

Công tác sắp xếp lại tổ chức và hoạt động Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP đến nay cơ bản đã hoàn thành, từng bước tổ chức triển khai các nội dung hoạt động theo mô hình mới.

Công tác bồi dưỡng tập huấn được đổi mới phù hợp với nhu cầu của các HTX và phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Thông qua công tác tập huấn bồi dưỡng, nhiều đơn vị trong tỉnh đã có cơ hội gặp gỡ, hợp tác trong cung ứng, tiêu thụ sản phẩm; ngoài ra, còn học hỏi được rất nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của các HTX tỉnh bạn..

Công tác phối hợp với sở, ban ngành, báo, đài được quan tâm đã phát huy hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối với lĩnh vực kinh tế tập thể.

Công tác kết nối, xúc tiến thương mại hỗ trợ các HTX trong việc tiêu thụ nông sản đã có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức triển khai thực hiện, góp phần giúp các HTX, đơn vị thành viên tăng cường công tác quảng bá sản phẩm, kết nối, liên doanh liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Công tác triển khai thực hiện Đề án được tập trung cao, triển khai các nội dung theo tiến độ kế hoạch đã xây dựng.

Trung tâm hỗ trợ phát triển HTX từng bước hoàn thiện thủ tục pháp lý, nhân sự, bước đầu đã có nhiều hoạt động hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm...

Các cán bộ được phân công phụ trách theo địa bàn huyện, thành phố, bằng nhiều hình thức thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX; tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng, tập huấn, phương hướng, kế hoạch phát triển của HTX, những khó khăn, vướng mắc của các HTX trên địa bàn tỉnh nói chung, từ đó tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các sở, ban ngành liên quan để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các HTX.

** Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân*

Công tác hỗ trợ lãi suất cho các HTX theo Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh khó thực hiện do đa phần các HTX chưa tuân thủ nghiêm túc hoạt động tài chính, kế toán mặt khác, do các HTX không có tài sản thế chấp nên hoạt động vay vốn tại các ngân hàng chủ yếu là vay cá nhân thành viên của HTX nên không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Công tác tháo gỡ khó khăn về vốn chưa hiệu quả, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã rất quan tâm, tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn về vốn cho các HTX; trực tiếp chỉ đạo các ngân hàng Nhà nước và ngân hàng thương mại tiếp cận các HTX có nhu cầu vay vốn, tuy nhiên các điều kiện để vay được vốn đối với các HTX vẫn rất khó khăn...

Hoạt động xúc tiến thương mại mới chỉ tập trung được vào một số HTX hoạt động mạnh, sản phẩm có mẫu mã bao bì và chất lượng đã được khẳng định. Số lượng HTX được tham gia xúc tiến thương mại và liên doanh liên kết chưa được nhiều.

Công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các HTX còn hạn chế, do Liên minh HTX tỉnh không phải là cơ quan quản lý nhà nước và không có chân rết ở địa phương, nên công tác nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các HTX đôi khi chưa kịp thời.

Phần thứ hai

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023

Sáu tháng cuối năm 2023 tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch năm 2023 và tạo tiền đề cho năm 2024. Liên minh HTX tỉnh tập trung triển khai những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương về phát triển kinh tế tập thể. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam, Nghị quyết các kỳ họp Ban chấp hành của Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh. Chủ động tham gia đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phát triển KTTT tỉnh những nội dung về định hướng, giải pháp củng cố phát triển kinh tế tập thể, HTX, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo.

2. Chuẩn bị tốt nội dung, chương trình, các điều kiện cần và đủ để tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với các HTX, liên hiệp HTX năm 2023.

3. Công tác Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh: tiếp tục tham mưu triển khai nhiệm vụ theo phân công và các kết luận của Trưởng ban chỉ đạo phát triển KTTT. Tham gia cùng các sở, ban ngành tỉnh đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh

4. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Đề án năm 2023 theo kế hoạch đã xây dựng.

5. Tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX, liên hiệp HTX trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (*tổng hợp hỗ trợ lãi suất theo Nghị quyết 24*) và Triển khai có hiệu quả các đề án, dự án, các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 theo phân công nhiệm vụ tại Chương trình hành động số 375/CT-UBND ngày 14/12/2020 và các chương trình, kế hoạch về phát triển KTTT, HTX của tỉnh năm 2022; Kế hoạch số 641/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Thực hiện Chương trình hành động số 38-CTr/TU ngày 10/10/2022 của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; và các chương trình, kế hoạch về phát triển KTTT, HTX của tỉnh năm 2023.

6. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Đặc biệt là các chương trình phối hợp đã ký kết. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối kết hợp với Báo Bắc Giang, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về kinh tế tập thể.

7. Tiếp tục triển khai tốt công tác bồi dưỡng theo kế hoạch đạt hiệu quả.

8. Hoạt động Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX: Hoàn thành đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX hoạt động theo mô hình mới.

9. Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX: Tổ chức triển khai tốt các nội dung hoạt động theo kế hoạch đã xây dựng. Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, tăng cường công tác quảng bá, liên kết, xúc tiến thương mại giúp các HTX; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong việc sửa chữa trụ sở làm việc và khu trưng bày sản phẩm.

10. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, triển khai có hiệu quả nguồn vốn Quỹ quốc gia về việc làm.

11. Ủy ban kiểm tra, làm tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các HTX, đơn vị thành viên Liên minh HTX tỉnh theo Điều lệ và Luật HTX.

12. Tổ chức các đoàn công tác tham gia các Hội chợ liên kết, xúc tiến thương mại do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức và các hội nghị kết nối cung cầu do Liên minh HTX các tỉnh bạn tổ chức trong năm 2023.

13. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của phần mềm hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

14. Tiếp tục triển khai các nội dung hỗ trợ xây dựng và duy trì chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

15. Thực hiện tốt vai trò Trưởng khối thi đua các HTX; tham gia đầy đủ Cụm Thi đua 6 tỉnh tỉnh Trung du Bắc bộ của Liên minh HTX Việt Nam và Khối thi đua các Hội cấp tỉnh...

16. Triển khai các hoạt động tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Liên minh HTX Việt Nam theo kế hoạch số 778/KH-LMHTXVN ngày 24/10/2022.

17. Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Liên minh HTX Việt Nam giao./.

Nơi nhận:

- Liên minh HTX Việt Nam;
- VP Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Ban dân vận Tỉnh ủy;
- Liên minh HTX tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh;
- CT, các PCT;
- Các phòng, ban cơ quan;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Hiền